

KẾT NỐI GIAO THƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu và DCCI Bangladesh quyết tâm thúc đẩy hợp tác giao thương trong thời gian tới.

nỗ lực của hai nước nhằm thúc đẩy thương mại và kinh doanh với mục tiêu chung xây dựng hai nước phát triển thịnh vượng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị là cơ hội tốt để giới thiệu, quảng bá hình ảnh mảnh đất và con người Thái Bình đến với nước bạn và cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong tỉnh gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh với các doanh nghiệp Bangladesh từ đó thúc đẩy quan hệ thương mại, tăng cường công tác trao đổi đoàn doanh nghiệp giữa Việt Nam và Bangladesh nói chung, doanh nghiệp Thái Bình với doanh nghiệp Bangladesh nói riêng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thái

Bình luôn coi Bangladesh là một trong những thị trường lớn, cửa ngõ thông thương với khu vực Nam Á và Trung Đông giàu tiềm năng, ưu tiên thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư. Thái Bình sẵn sàng chào đón và cam kết sẽ hỗ trợ tối đa về mọi mặt với cơ chế, chính sách, thủ tục pháp lý đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa, thủ tục hải quan cũng như bảo đảm các điều kiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư hoạt động tại tỉnh ổn định, hiệu quả và thuận lợi nhất.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp của tỉnh Thái Bình và doanh nghiệp Bangladesh đã chia sẻ thông tin, nhu cầu phát triển và trao cho nhau cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

như các kênh: Cổ Rỗng, Bến Hến, K2, K1, Tam Đồng, Vàng, Kiến Giang... với tổng gần 1,5 triệu m² bèo bồng. Ông Phạm Quang Tuấn cho biết thêm: Đến nay, toàn bộ hệ thống kênh trục chính, cấp I, cấp II và cấp III trên địa bàn huyện cơ bản thông thoáng bèo bồng vật cản trên kênh. Xí nghiệp đang tiếp tục thực hiện phân cấp hệ thống kênh trục chính cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn đơn vị; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc khơi thông dòng chảy, bảo đảm cho việc tưới, tiêu thoát nước trong mùa mưa bão năm nay.

Mặc dù đã được các cấp, ngành, đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện nhưng công tác phòng, chống úng trên địa bàn huyện Tiên Hải hiện cũng gặp không ít những tồn tại, khó khăn. Đặc biệt là tình trạng vi phạm Luật Thủy lợi, như xả nước thải ô nhiễm bùn đất rác ra hệ thống sông ngòi, lấn chiếm làm nhà, làm cầu, bãi vật liệu, đàng đó, vó bèo, búi cá điển ra ngang nhiên ngày càng nghiêm trọng. Trong khi chính quyền nhiều xã chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm vi phạm gây khó khăn cho tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng, chống ngập úng. Năm 2023, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Tiên Hải phối hợp với UBND các xã lập 62 biên bản, trong đó đã xử lý được 24 vụ vi phạm; từ đầu năm 2024 đến nay đã lập 18 biên bản vi phạm và mới xử lý được 2 vụ. Theo ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Thời gian tới, Phòng tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm về Luật Thủy lợi; có biện pháp chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, xử lý vi phạm về Luật Thủy lợi; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghiêm Luật Thủy lợi, Luật Đê điều, không lấn chiếm công trình và hành lang công trình thủy lợi.

TRẦN TUẤN

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔ HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

có việc cấp bách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Ngoài ra, UBND thị trấn còn tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn, thư chúc mừng hạnh phúc; trao giấy khai sinh, thư chúc mừng gia đình có thêm thành viên mới; cũng như có thư chia buồn tới gia đình khi có người thân qua đời, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân. Các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của công dân được cấp ủy, chính quyền xử lý nhanh chóng, kịp thời và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân. Các hồ sơ thủ tục hành chính đều được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ tồn đọng. Uy tín và niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của thị trấn An Bài trong thực hiện mô hình thời gian qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền thị trấn An Bài tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận ủng hộ cùng chính quyền trong xây dựng mô hình. Nâng cao chất lượng mô hình hướng tới phục vụ người dân ngày tốt hơn. Trong đó, tiếp tục chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các công việc. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện mô hình, kịp thời khắc phục các thiếu sót và những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

TIỀN HẢI TỔ CHỨC NGÀY HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

Cũng tại ngày hội, Công an tỉnh tặng 5 suất quà động viên 5 gia đình chính sách, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTV và tặng công cụ hỗ trợ cho 3 mô hình tự quản của xã Nam Hà.

THU HƯỜNG (Đài TTTH Tiên Hải)

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện kết nạp 10 hội viên danh dự là nam giới

Sáng ngày 5/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tiên Hải tổ chức chương trình công nhận hội viên danh dự; tập huấn nghiệp vụ công tác hội và tuyên truyền về Đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030".



Lãnh đạo huyện Tiên Hải trao quyết định công nhận cho các hội viên danh dự.

Tại hội nghị, Hội LHPN huyện đã công bố quyết định công nhận 10 thành viên hội viên danh dự là nam giới hiện đang công tác, đảm nhận những chức vụ tại các cơ quan, đơn vị của huyện. Đây đều là những cá nhân có uy tín và đóng góp tích cực cho phong trào phụ nữ và hoạt động của hội phụ nữ trên địa bàn. Các hội viên danh dự được kết nạp đã bày tỏ niềm vinh dự và hứa sẽ phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm trên cương vị công tác để đóng góp cho phong trào phụ nữ, qua đó góp phần xây dựng tổ chức hội phụ nữ ngày càng vững mạnh, vì mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Sở Tư pháp đã tập huấn nghiệp vụ công tác hội và tuyên truyền về Đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

MAI TRANG

Chủ động phòng, chống ngập úng trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão năm 2024 được cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia nhận định là diễn biến phức tạp, khó lường. Để chủ động phòng, chống ngập úng, huyện Tiên Hải đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Tiên Hải là huyện ven biển, có nhiều vùng thấp, úng trũng xen kẽ. Toàn huyện có 3 vùng úng trũng trọng điểm, gồm vùng úng của các xã: Văn Trường, Phương Công, Tây Phong, Tây Tiến, Tây Giang, An Ninh, Vũ Lăng với tổng diện tích đất canh tác là hơn 2.280ha; vùng úng trũng lưu vực tưới trạm bơm Nam Tiên Hải ở các xã: Nam Hưng, Nam Thịnh, Nam Thanh, Nam Chính, Nam Trung với tổng diện tích đất canh tác là hơn 4.577ha; vùng úng của các xã khu Đồng lưu vực trạm bơm Thống Nhất ở các xã: Đông Minh, Đông Cơ, Đông Phong, Đông Trung... với tổng diện tích đất canh tác hơn 5.129ha. Trên địa bàn huyện có 14 trạm bơm tiêu úng, hệ thống cống tưới, tiêu dưới đê sông, đê biển là 26 cống và 3 cống tiêu dưới đê là cống Lân 1, cống Lân 2, cống Hoàng Môn. Hiện nay, hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn đã được duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp trước mùa mưa bão, đáp ứng khả năng tiêu nước bằng động lực khi có mưa to để chống ngập úng trong đồng. Để bảo đảm việc vận hành và hoạt động ổn định hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chống úng, ngay trước mùa mưa bão năm nay, huyện Tiên Hải đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp và gia cố các công trình thủy lợi, tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy, cống tiêu thoát nước.



Công nhân Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Tiên Hải thu vớt bèo bồng trên kênh thủy lợi.

xây dựng phương án tiêu úng; phối hợp với các ngành tổ chức kiểm tra từng công trình, lập báo cáo đánh giá các hạng mục cần sửa chữa trình Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình phê duyệt, bố trí kinh phí đầu tư; chú trọng đầu tư bảo dưỡng vận hành đúng quy trình các công trình. Công ty đã bố trí kinh phí tu bổ một số công trình trọng điểm xung yếu để phòng, chống ngập úng năm 2024, như sửa chữa lớn một số cống dưới đê, cống nội đồng; tu bổ, sửa chữa thường xuyên 16 trạm bơm, 26 công trình cống dưới đê, 80 công trình cống nội đồng, nạo vét kênh Long Hâu,

sửa chữa cấp bách kênh M1 trạm bơm Thống Nhất. Ngoài ra, để bảo đảm cấp đủ điện liên tục cho các trạm bơm chống úng ngay từ đầu mùa mưa bão năm nay, Xí nghiệp phối hợp với Điện lực Tiên Hải tổ chức kiểm tra các ven sông, kênh thủy lợi không cắm đàng đó, vó bèo... gây cản hành thủ các trạm bơm chống úng, khắc phục ngay nếu có tồn tại.

Trong công tác giải phóng dòng chảy năm 2024 cũng được Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Tiên Hải đã tổ chức, hợp đồng công nhân trong đơn vị thực hiện giải phóng dòng chảy tại nhiều tuyến kênh thủy lợi trực chính đi qua địa bàn nhiều xã,

ngành và Phát triển nông thôn huyện đôn đốc bổ sung kinh phí cấp bù thủy lợi cho các HTX để giải phóng dòng chảy trên các sông, kênh thủy lợi do xã quản lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân ven sông, kênh thủy lợi không cắm đàng đó, vó bèo... gây cản hành thủ các trạm bơm chống úng, khắc phục ngay nếu có tồn tại. Tinh từ đầu năm đến nay, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Tiên Hải đã tổ chức, hợp đồng công nhân trong đơn vị thực hiện giải phóng dòng chảy tại nhiều tuyến kênh thủy lợi trực chính đi qua địa bàn nhiều xã,

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm ATGT

Để kiểm chế, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) một cách bền vững trong cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, ngày 29/7/2024, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT và kéo giảm bền vững TNGT trên địa bàn tỉnh.

TNGT chưa được kiểm chế bền vững

Theo đánh giá của Ban ATGT tỉnh, công tác bảo đảm trật tự ATGT vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, số vụ TNGT đường bộ chưa thực sự được kiểm chế bền vững. Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 546 vụ TNGT, 144 chết 304 người, bị thương 314 người. Lý giải nguyên nhân tình trạng trên, Đại tá Vũ Mạnh Hà,

Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế; cơ sở hạ tầng giao thông chưa đồng bộ. Cùng với đó, vi phạm trật tự ATGT còn xảy ra thường xuyên, liên tục, đặc biệt là các vi phạm có nguy cơ cao gây TNGT như: sử dụng rượu, bia, các chất kích thích khi lái xe; không chấp hành biển báo, tín hiệu đèn giao thông; chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, phần đường, không chú ý quan sát; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thùng xe... Điển hình, ngày 19/5 tại Km68, quốc lộ 39A thuộc địa phận thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương (Đông Hưng) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 3 người thương vong. Theo đó, 3 thanh niên từ huyện Đông Hưng điều khiển xe mô tô "kẹp 3", không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao và còn mang

theo 1 dao "phóng lựu" tự chế đã xảy ra và chạm với một xe ô tô đi ngược chiều. Hậu quả, sau vụ va chạm, 3 thanh niên ngồi trên xe mô tô thương vong, trong đó có 2 người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND tỉnh đã nêu rõ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT và kéo giảm bền vững TNGT trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện của Trung ương, của UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh; tổ chức tự rà soát,



Lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, xử lý các vi phạm về vận tải khách.

đánh giá hiệu quả, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng tập thể, cá nhân và tổ chức từ kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT... Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa cách hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác đảm bảo trật tự ATGT để phù hợp với từng đối tượng; tiếp tục xây dựng, nhân rộng, duy trì hoạt động các mô hình, cách làm hay trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề trong lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự ATGT...

Chỉ thị số 18 của UBND tỉnh cũng phân công nhiệm vụ cụ thể, căn cứ chức năng, nhiệm vụ riêng của từng sở, ban, ngành, địa phương. Trong đó, Công an tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực trật tự ATGT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề về kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT theo chỉ đạo của Bộ Công an; tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín tuyến, địa bàn nhằm phát hiện, xử lý nghiêm, triệt để các lỗi vi phạm

tập trung vào các lỗi vi phạm có nguy cơ cao gây TNGT như: nồng độ cồn, ma túy, tốc độ; xử lý phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về thay đổi kích thước thùng xe tải, chở hàng quá trọng tải, chở khách quá số người quy định...

Ông Trần Quang Triển, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: Để triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT và kéo giảm bền vững TNGT trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 18 của UBND tỉnh, thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục chủ trì tổ chức rà soát, đánh giá các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" TNGT, các bất hợp lý về hạ tầng giao thông (đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc, đường gom giao cắt...) để khắc phục ngay hoặc đề xuất phương án xử lý nhằm bảo đảm trật tự ATGT. Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, kiểm soát, xử lý tải trọng xe ngay từ các bến bãi vật liệu, nơi tập kết hàng hóa; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; kiểm định chất lượng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết: Để chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn, địa phương tiếp tục quan tâm, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự ATGT tại địa bàn quản lý; đưa nội dung bảo đảm trật tự ATGT làm tiêu chí xét duyệt thi đua hàng năm của các địa phương, đơn vị. Thực hiện nghiêm việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn huyện; phấn đấu giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT, tỷ lệ mở đường ngang đầu nối trái phép vào các tuyến đường giao thông...

Để cụ thể hóa quyết tâm kéo giảm TNGT trên địa bàn tỉnh rất cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Và quan trọng hơn, cùng nỗ lực của các ngành chức năng thì mỗi người dân hãy tích cực, tự giác cả trong suy nghĩ và hành động bằng việc chấp công tác đào tạo, sát hạch, cấp quy định của Luật Giao thông đường bộ, ứng xử thực sự có văn hóa khi tham gia giao thông.

NGUYỄN THỜI